

RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

và các địa phương, các sở, ngành, bảo đảm đúng ý định, sát thực tế, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, đạt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định; tham mưu Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao 2.650 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật...

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách với người có công và chính sách hậu phương quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh nắm tình hình, tham mưu giữ vững ổn định chính trị, trật tự

an toàn xã hội. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị nền nếp, hiệu quả; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh yên tâm tu dưỡng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế; thống nhất đề ra 9 chỉ tiêu, 14 nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QSQPDP năm 2020.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Quân sự tỉnh với nhiệm vụ QSQPDP thời gian qua, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quân khu và của tỉnh về nhiệm vụ QSQPDP, từ đó thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác này; tham mưu xây dựng các công trình trong

khu vực phòng thủ; nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong kết nối vành đai kinh tế giữa Thái Bình với các tỉnh, thành phố...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân khu và của tỉnh... Đây cũng là năm cuối, quyết định đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQPDP năm 2020, đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tích cực, chủ động, sáng tạo tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng khu vực phòng

thủ tỉnh vững chắc. Tham mưu, nâng cao chất lượng khám phá, phát hiện tội phạm, đánh giá, dự báo để tham mưu hiệu quả cho tình xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân... Tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là xây dựng, nâng cấp các công trình phòng thủ. Thường xuyên duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao sự mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, kiện toàn hệ thống chính trị. Làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng, bảo đảm

sát thực tế, sát tình huống cụ thể. Đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giải quyết triệt để các hồ sơ còn tồn đọng. Tiếp tục khảo sát, xác minh, kết luận địa bàn và tiến hành tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong lực lượng vũ trang tỉnh theo đúng kế hoạch... Trước mắt, phối hợp với các lực lượng, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau lễ Nguyễn đán Canh Tý 2020 cũng như các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; đồng thời hiệp đồng, tổ chức bắn pháo hoa tập trung phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết bảo đảm an toàn tuyệt đối.

GẶP MẶT CÁN BỘ QUÂN ĐỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức hai con số. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2019 ước cao gấp gần hai lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Đến nay, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng với phát triển kinh tế, Thái Bình đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4/7 huyện được công nhận huyện nông thôn mới... Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, Thái Bình cũng đặt ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể đồng thời ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thái Bình là miền quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Giai đoạn nào, thời kỳ nào Thái Bình cũng có những người con ưu tú làm rạng danh quê hương, đất nước, đóng góp to lớn vào sự hình thành, phát triển và lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Để có được những kết quả như ngày hôm nay, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh còn có đóng góp không nhỏ của những người con xa quê, trong đó có các cán bộ quân đội cấp tướng quê hương Thái Bình...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của các cán bộ quân đội cấp tướng đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí mong muốn bằng uy tín, mối quan hệ của mình, các cán bộ quân đội cấp tướng tiếp tục có những đóng góp quan trọng, tích cực hơn, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, xây dựng Thái Bình giàu đẹp phát triển, văn minh.

Các cán bộ quân đội cấp tướng quê hương Thái Bình cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với những người con xa quê; đồng thời, bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đạt được trong thời gian qua. Dù xa quê, nghỉ công tác nhưng các đồng chí luôn giữ gìn bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hướng về quê hương. Với sự đổi mới, năng động và cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, các cán bộ quân đội cấp tướng tin tưởng và kỳ vọng Thái Bình sẽ tiếp tục bút phá đi lên trở thành một tỉnh giàu mạnh trong khu vực.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cán bộ quân đội cấp tướng quê hương Thái Bình đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

HOÀN THÀNH NẠO VẾT SÔNG TRỤC...

(Tiếp theo trang 1)

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đề nghị UBND, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch thủy lợi đồng xuân năm 2019 - 2020. Ưu tiên hoàn thành công tác nạo vét sông trục, trục dẫn vào các trạm bơm, tu bổ khép kín các đường vùng, bờ vững trước ngày 25/12/2019 để hệ thống mở công đúng kế hoạch. Chỉ đạo các xã tiếp tục giải phóng dòng chảy và xử lý triệt để các vụ phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp bơm nước lên ruộng vào ngày triều cường để tránh tình trạng bơm tập trung gây thiếu nước giờ đồng thời tạo điều kiện lấy được nhiều nước tích trữ vào hệ thống làm tưới công tác phòng hạn. Ngân điện lực tiếp tục hoàn thiện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, có phương án chủ động khắc phục sự cố và những hư hỏng trong dịp tết Nguyên đán để tập trung cho điện cho đồng ai; cấp điện cho các trạm bơm 24/24 giờ...

THÀNH PHỐ

• Hòa giải thành công 75,4% vụ việc ở cơ sở

Thành phố Thái Bình hiện có 412 tổ hòa giải ở khu dân cư. Hoạt động hòa giải có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, ngày càng đi vào nền nếp. Các tổ hòa giải thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đã phát huy hiệu quả trong đời sống cộng đồng, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp dân cư. Năm 2019 đã tổ chức hòa giải thành công 153/203 vụ việc, đạt 75,4%. Cùng với hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, các hòa giải viên còn tích cực lồng ghép hoạt động hòa giải với đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, nhờ đó đã hạn chế được đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giảm các vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong gia đình và khu dân cư, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

• Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Từ đầu năm đến nay, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Bình được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. 11 tháng qua, toàn thành phố xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 1 người; giảm 7 vụ, 7 người chết, 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Thời gian tới, để giữ vững mục tiêu 3 giảm về tai nạn giao thông, Công an thành phố phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lần chiếm hành lang an toàn giao thông; bố trí lực lượng thường trực phân luồng giao thông tại các nút giao thông vào giờ cao điểm.

MINH NGUYỆT

TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ...

(Tiếp theo trang 1)

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới,

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu các nội dung cơ bản của chuyên đề, kết hợp nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn chức năng nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, lâu bền.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2020, trong đó tập trung vào 2 nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, GS,TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, củng cố, phát triển về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và công tác vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. MTTQ

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Tăng cường công tác dân vận chính quyền. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm thể và lực cho đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

HĐND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng tốt, huyện có thêm 9 dự án đi vào hoạt động, thu hút thêm 1.000 lao động; giải quyết việc làm cho 5.554 lao động, vượt 0,98% kế hoạch năm; tỷ lệ hộ nghèo 2,91%, giảm 0,28% so với năm 2018. Công tác phòng, chống tội phạm, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được tăng cường, công nhân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2020, Vũ Thư phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 11,17%, giá trị nông, lâm, thủy sản chiếm 27,3%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 47,93%, dịch vụ chiếm 24,77% cơ cấu kinh tế; tạo việc làm mới cho 5.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,2 - 0,3%; duy trì 100% hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tổng kết, đánh giá, rút kinh

nh nghiệm những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Các đại biểu cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phát biểu ý kiến chất vấn và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện; thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 17/12, HĐND huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ chín.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận một số nội dung quan trọng: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; tình hình thực hiện dự toán

ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020...

Năm 2019, huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng 12,82% so với năm 2018. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân đạt hiệu quả tốt. Các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm và giữ vững.

Năm 2020, huyện Hưng Hà phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 20.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 13,13%. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn

1,95%. Tỷ lệ thôn, khu dân cư văn hóa đạt 80%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa từ 90% trở lên.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận về kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019; kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung khác.

Sáng ngày 17/12, HĐND huyện Tiên Hải khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ chín.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt 17.695,7 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm

2018. Trong đó, nông, lâm, thủy sản ước đạt 4.784,7 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng ước đạt 10.351 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ ước đạt 2.560 tỷ đồng. 100% xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Các chỉ tiêu về xã hội như: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,65%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 10%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%... Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai thường xuyên, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình trên cơ sở đối chiếu với các chỉ tiêu đã đề ra để chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế năm 2019 và đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn cao nhằm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Kiểm tra an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ngày 17/12, đoàn kiểm tra liên ngành Y tế, Nông nghiệp, Công an, Công Thương, Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Buổi sáng, tại cơ sở sản xuất Bảo Nhân Thành, trụ sở tại xã Đông Hòa, đoàn đã kiểm tra các điều kiện về thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất... Cơ sở sản xuất Bảo Nhân Thành hiện đã có hồ sơ tự công bố sản phẩm đối với 5 mặt hàng gồm chè nhân trần, các gia vị gồm hãm chấu giò, lẩu thuốc bắc, gà tẩm, canh thảo dược. Đối chiếu hồ sơ tự công bố sản phẩm, đoàn đã kiểm tra thực tế sản xuất và phát hiện một số bất cập như điều kiện cơ sở nhà xưởng sản xuất xuống cấp; nguyên vật liệu còn thiếu giấy chứng nhận nguồn gốc; kho bảo quản sắp xếp không gọn gàng, một số nguyên liệu thiếu kệ kê; nhãn mác còn tận dụng nhãn cũ, không phù hợp với sản phẩm thực tế. Do là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, được kiểm tra lần đầu nên đoàn chỉ ra lỗi vi phạm và nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục

và gia hạn thời gian yêu cầu chủ cơ sở báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản gửi về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để tiếp tục giám sát, kiểm tra...

Buổi chiều, đoàn kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh bán kẹo Ngọc Lan và Nga Long, đường Hai Bà Trưng. Các thành viên đã chú trọng kiểm tra điều kiện kinh doanh, thực trạng trưng bày sản phẩm, hồ sơ công bố sản phẩm, xuất xứ, nhãn mác, hạn sử dụng sản phẩm bày bán... Tại cửa hàng Ngọc Lan, đoàn đã yêu cầu hủy một số sản phẩm vi phạm nhãn mác, hạn sử dụng; nhắc nhở việc trưng bày cần bảo đảm đúng quy cách như yêu cầu cơ sở tự công bố sản phẩm. Đồng thời, yêu cầu chủ cửa hàng phải có biển báo cụ thể tránh gây nhầm lẫn; sẵn sàng nhập từ nước ngoài phải có nhãn mác thông tin bằng tiếng Việt... Đoàn tiến hành lưu mẫu 5 sản phẩm nghi ngờ vi phạm ngẫu nhiên của cửa hàng Ngọc Lan, 4 sản phẩm của cửa hàng Nga Long, yêu cầu và gia hạn thời gian chủ cửa hàng phải xuất trình hồ sơ chứng minh nguồn gốc sản phẩm và các điều kiện bảo đảm ATTP.

HA DUNG



Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại cửa hàng Ngọc Lan.

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM MEDLATEC THÁI BÌNH 100% cán bộ, nhân viên đăng ký hiến mô tạng

Hưởng ứng phong trào "Hiến mô tạng để sự sống được nối tiếp" do Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia phối

hợp phát động, 100% cán bộ, nhân viên Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm MEDLATEC Thái Bình đã hưởng ứng đăng ký. Phòng khám chuyên khoa

xét nghiệm MEDLATEC Thái Bình có 30 cán bộ, nhân viên. Với tâm nguyện "Cho đi là còn mãi" và tinh thần hết lòng vì cộng đồng, tất cả cán bộ, nhân

viên đều đăng ký hiến mô tạng và được cấp thẻ ghi nhận, góp phần nâng tổng số người đăng ký hiến mô tạng của toàn hệ thống Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC lên 600 người. Việc 100% cán bộ, nhân viên Phòng khám đăng ký hiến mô tạng (trở thành đơn vị đầu tiên trên địa

bàn tỉnh Thái Bình có 100% cán bộ, nhân viên đăng ký hiến mô tạng), góp phần tiếp nối truyền thống MEDLATEC là đơn vị tiên phong các hoạt động nhân văn như hiến máu, xây nhà tình thương, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội...

DỨC ANH